
 

156. löggjafarþing 2025.
Þingskjal 472  —  375. mál.

Fyrirspurn

til félags- og húsnæðismálaráðherra um einföldun byggingarreglugerðar 
og aðgerðir á húsnæðismarkaði.

Frá Ingveldi Önnu Sigurðardóttur.

1. Er unnið að því í ráðuneytinu að einfalda byggingarreglugerð til þess að auka framboð
á fjölbreyttu húsnæði?

2. Til hvaða aðgerða hyggst ríkisstjórnin grípa til þess að fólk komist inn á húsnæðis-
markaðinn?

Skriflegt svar óskast.

 


